



เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจกรรม 2022 PTT Group CG Day

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ (“การประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ทำการประมวลผล บริษัทจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ขอบเขตคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกำหนด

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงโดยวิธีการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบ website และที่หน้างาน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบริษัท รวมถึงภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นเป็นไปตามความสมัครใจของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอาจทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา เข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตน วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดงาน สุนัขรับของรางวัลภายในงาน ร่วมกิจกรรมภายในงาน รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรม โดยอ้างอิงหลักความจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ในกรณีที่มีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมดังกล่าว



เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจกรรม 2022 PTT Group CG Day

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว สำหรับหน่วยงานภายนอกนั้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศดังต่อไปนี้

- บริษัทในเครือ บริษัทที่ร่วมลงทุน และบริษัทในเครือของ ปตท. เพื่อการบริหารจัดการงานในลักษณะกลุ่มบริษัท บริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
- ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) เช่น บริษัทรับจ้างจัดงาน (Organizer) บริษัทรับจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกิจกรรม 2022 PTT Group CG Day บริษัทผู้ให้บริการเก็บข้อมูลระบบ Cloud ซึ่งจัดเก็บทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท เว้นแต่สามารถอาศัยข้อยกเว้นใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานดังกล่าว

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีที่พักเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือเป็นการส่งข้อมูลไปยังบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ในบางกรณี ประเทศปลายทางซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งหรือโอนออกไปอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลหรือหน่วยงานที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการใช้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หรือการโอนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ได้รับมาในรูปแบบ Soft Copy บนฐานข้อมูลในระบบ website รวมถึง Shared Drive และบนพื้นที่ Cloud ของบริษัท ซึ่งดูแลโดยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท และ Hard Copy ในตู้เอกสารและห้องจัดเก็บเอกสารของบริษัท รวมถึงคลังจัดเก็บเอกสารที่บริษัทใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากยุติความสัมพันธ์กับท่าน เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะลบ/ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว



เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจกรรม 2022 PTT Group CG Day

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งในเชิงองค์กร เชนเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่สำคัญ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้ออนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของบริษัทต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ <https://www.pttep.com> โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

10. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

11. ช่องทางการติดต่อบริษัท

แผนกบรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

555/1 ศูนย์ออนเนอร์ดี้คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 66 (0) 2537-7609 อีเมล: cgpromotion@pttep.com